

บทที่ 5  
สรุปและเสนอแนะ

สรุป

คณะผู้วิจัยพิจารณาเห็นว่า การประกันสังคมนับเป็นมาตรการสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงอันจะมีผลเชื่อมโยงถึงประสิทธิภาพการผลิตให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลยังไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างจริงจังนั้นน่าจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขาดข้อมูลที่กระตุ้นใจ ในบรรดาข้อมูลที่เกี่ยวของประเภทต่าง ๆ นั้น การศึกษาที่ดีเป็นพื้นฐาน แต่มีการศึกษาน้อยที่สุด ได้แก่ การประมาณเบี้ยประกันสังคม ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงเริ่มต้นโครงการวิจัยเรื่อง "ประกันสังคมในประเทศไทย : แนวทางในการจัดดำเนินการ" ด้วยการศึกษาเบี้ยประกันสังคม เป็นอันดับแรก

วัตถุประสงค์ของการวิจัยระยะนี้คือ การศึกษาคำนวณเพื่อประมาณการ เบี้ยประกันสังคมสำหรับการประกัน 5 ประเภท คือ เจ็บป่วย เสียชีวิต ทูพลาภาพ ชราภาพ และคลอดบุตร ทั้งนี้เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบกับผลการวิจัยระยะที่ 2 และ 3 ในการกำหนดแนวทางการประกันสังคมซึ่งถือเป็นการศึกษาในระยะที่ 4

กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คนงานในสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทนในปี 2526 ซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อว่าจะ เป็นกลุ่มแรกที่จะเริ่มใช้โครงการประกันสังคม คณะผู้วิจัยได้ทำการสำรวจข้อมูลจากสถานประกอบการข้างต้น ประกอบกับการศึกษาข้อมูลจาก กองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน โรงพยาบาลศิริราช ตลอดจนหน่วยงานและรายงานเอกสารต่าง ๆ ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกนำมาศึกษาคำนวณโดยอาศัยหลักการประกันชีวิตเป็นพื้นฐานสำคัญ

ผลการวิจัยพบว่า เบี้ยประกันที่คิดคำนวณได้สำหรับการให้ความคุ้มครองภัยที่มีสาเหตุ  
 ทั้งจากการทำงานและมีสาเหตุจากการทำงานทั้ง 5 ประเภทดังกล่าว สำหรับผู้ประกันที่มีอายุเริ่ม  
 ต้นประกัน 20 - 29 ปี ซึ่งน่าจะถือเป็นช่วงอายุช่วงแรกที่จะได้รับการคุ้มครองจากการประกัน  
 สังคมมีราคาประมาณร้อยละ 11.3 ของค่าจ้าง 3,000 บาทต่อเดือน (อันถือเป็นอัตราค่าจ้างเฉลี่ย  
 ที่มีการศึกษาไว้) ราคาเบี้ยประกันที่คำนวณได้ต่ำกว่าราคาเบี้ยประกันที่ได้จากการ  
 ศึกษาของคณะกรรมการเตรียมการประกันสังคมที่ศึกษาไว้ในปี 2524 แต่ก็นับว่าสูงเมื่อเทียบกับ  
 ราคาเบี้ยประกันสำหรับการให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยและคลอดบุตรในโครงการบัตรสุขภาพ  
 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยทั่วไปแล้วสาเหตุของความแตกต่างในราคาเบี้ยประกันเป็น  
 ผลมาจาก อัตราการเสี่ยงภัยที่ใช้ มาตรฐานของการให้การคุ้มครองและค่าทดแทน ตลอดจน  
 ปัจจัยและวิธีที่ใช้คิดเบี้ยประกัน

#### เสนอแนะ

ในชั้นนี้คณะผู้วิจัยยังไม่สามารถให้ข้อเสนอนแนะที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคมได้  
 เนื่องจากจำเป็นต้องอาศัยผลการศึกษาในระยะที่ 2 และ 3 ในท้ายที่สุดข้อมูลเหล่านี้จะถูก  
 ประมวลขึ้นเป็นข้อเสนอแนะในรายงานเล่มที่ 4 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้วิจัยจะนำเสนอในท้าย  
 ที่สุดนั้นก็คือ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการสำรวจและเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ หากข้อมูล  
 ด้านประชากร และสาธารณสุขของหน่วยงานต่าง ๆ จะมีการตกลงร่วมกันในการเก็บรวบรวม  
 และจำแนกให้สอดคล้องกันแล้วก็จะ เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมการประกันสังคมซึ่งอาจจะ  
 มีขึ้นในอนาคตอย่างมาก ข้อมูลหรือตัวเลขที่จำเป็นจะได้แก่ จำนวนผู้เสียชีวิต ทพผลาภ เจ็บป่วย  
 และคลอดบุตร ซึ่งแยกแยะตามอาชีพ เพศ อายุ และรายได้ นอกจากนี้จะมีการแยกแยะดังกล่าว  
 แล้ววิธีการหรือรายละเอียดในการแยกแยะจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่น การแยกอาชีพ  
 ช่วงชั้นของอายุ ฯลฯ เพราะหากการแยกแยะมีระบบที่แตกต่างกันแล้ว ประโยชน์จากการ  
 ประมวลข้อมูล เพื่อศึกษาคำนวณจะลดน้อยลงอย่างมาก